



TUKWILA MUNICIPAL COURT

15005 Tukwila International Blvd., Tukwila, WA 98188
(206) 433-1840 Main Line (206) 433-7160 Fax

KIMBERLY A. WALDEN
Presiding Judge

LaTRICIA KINLOW
Court Administrator

Chính Sách của Toà Án Thành Phố Tukwila về việc Thi Hành Luật Di Dân tại Trung Tâm Tư Pháp Tukwila

Toà Án Thành Phố Tukwila giữ vững nguyên tắc là toà án của chúng ta phải mở cửa và sẵn sàng chào đón tất cả những ai yêu cầu được hỗ trợ, tham dự các buổi xét xử, tham dự các buổi điều trần và các cuộc họp, và hoà giải các cuộc tranh chấp trong phạm vi của pháp luật. Chính sách của Toà Án Thành Phố Tukwila là sẽ không thi hành các lệnh bắt giữ dân sự của cá nhân dựa trên tình trạng di dân của họ trong phạm vi của Toà Án Trung Tâm Tư Pháp Tukwila trừ khi đó là lệnh trực tiếp của chính Chánh Án của Toà (Presiding Judge). Chính sách này không cấm nhân viên an ninh trong việc thi hành lệnh khi có sự đe dọa trực tiếp lập tức cho an ninh công cộng hay khi có lệnh của toà án cho phép việc bắt giữ để đảm bảo việc tuân theo pháp luật.

Theo Quy Luật của Toà Án Tiểu Bang Washington, Quy Luật Tổng Quát số 38 (GR 38) Sự Mở Rộng Cửa của Toà Án, không ai có thể chịu sự bắt giữ dân sự mà không có lệnh của toà án khi người đó đang ở trong toà. Điều này bao gồm các toà nhà, bãi đậu xe, sân cỏ hay khu đất trống có cỏ, lề đường, lối đi, sân, quảng trường, các văn phòng liên quan đến toà án, và nơi ra vào của các toà nhà và các khu vực nêu trên.

Theo Luật của Tiểu Bang RCW 2.38.330 Đặc Quyền Liên Quan đến việc Bắt Giữ Dân Sự - Các Cơ Sở Toà Án, không ai phải chịu sự bắt giữ dân sự trong khi đi đến, ở lại, hay ra về từ một cơ sở toà án. Cho mục tiêu của luật này, "đi đến" và "ra về từ" bao gồm khu vực có đường kính một dặm 1,600 thước xung quanh cơ sở toà án.

Theo Bộ Luật 2.98 của Thành Phố Tukwila về việc Tuân Theo Luật Di Dân của Liên Bang, nhân viên của toà án không thể hỏi han về tình trạng di dân hay công dân của bất kỳ người nào, hay tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích xác định tình trạng di dân của bất kỳ người nào